

**BẢN KẾ HOẠCH CÁ NHÂN**  
**học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**  
**năm 2020**

-----

Tôi tên: Nguyễn Tiên Đăng; Sinh ngày: 20 - 01- 1970

Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Thị trấn Phú Túc

Đơn vị công tác: Đảng ủy, HĐND Thị trấn Phú Túc

Sinh hoạt tại chi bộ: Quân sự Thị trấn Phú Túc

Thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng “về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; năm 2020, tôi đăng ký phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:

**1. Về thực hiện nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020**

Bản thân quán triệt, thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc. Thường xuyên chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham nhũng, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tự nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước. Động viên cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân Thị trấn thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2020 nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

**2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao**

- Thực hiện đúng các quan điểm, đường lối, Điều lệ, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân.

- Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì



lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, biểu hiện vô cảm, cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà Nhân dân. Tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

- Tự giác thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “những điều đảng viên không được làm”, Quy định 101-QĐ/TW, của Ban Bí thư khóa XI về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW, của Bộ Chính trị khóa XII về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tích cực tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do Đảng, Nhà nước đề ra. Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nhân dân trên địa bàn.

- Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; chủ động tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân và cán bộ, công chức dưới quyền. Chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở Thị trấn và các Tổ dân phố đúng quy định.

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Tham gia đóng góp quỹ tiết kiệm của Chi bộ Quân sự và tham gia 03-05 ngày công để giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

### **3. Hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019**

- Thường xuyên đôn đốc một số cơ quan, đơn vị, chi bộ trực thuộc chấp hành quy chế, quy định, chỉ đạo của cấp trên. Phát huy hết quyền hạn và trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; kiên quyết, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy, Chính quyền, Đoàn thể thị trấn; khắc phục tư tưởng nể nang, ngại va chạm trong các mối quan hệ giữa lãnh đạo với nhau.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác kết nạp đảng viên và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, Chi bộ, của HĐND theo kế hoạch đề ra.

- Khắc phục tính nóng nảy trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với cán bộ, công chức của UBND và các Đoàn thể.



**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

**Nguyễn Tiên Đăng**

**Hồ Thị Diễm Chi**